

ไทย เวียดนาม เที่ยวบิน ขอดขยายฝูงรับชมเมอร์กับจุดหมาย ปลายทางในเวียดนามตอนกลาง



เวียดนาม สายการบินเอกชนแห่งแรกของประเทศเวียดนามร่วมกับประเทศไทยในนาม “ไทย เวียดนาม” ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเวียดนามตอนกลาง รวมถึงเส้นทางกรุงเทพฯ – พุทธคยา (ประเทศอินเดีย) ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา นอกจากนี้ไทย เวียดนาม ได้เปิดให้บริการเส้นทางอื่น ๆ ได้แก่ เที่ยวบินเช่าเหมาลำจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองเว้และดานังในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตลอดจนเพิ่มเที่ยวบินกลับจากกรุงเทพฯ – เมืองเว้ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายร้อยคนเพื่อเดินทางไปยังประเทศเวียดนามพร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม

จากความสำเร็จนี้ เป็นการตอกย้ำว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปประเทศเวียดนามตอนกลางมีอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไทย เวียดนาม ให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการ พร้อมกันนี้มีแผนที่จะเปิดตัวเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคด้วย

ตัวแทนของสำนักงานไทย เวียดนาม กล่าวว่า “บริษัท ได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากตัวแทนท่องเที่ยวและผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ผ่านมา ทำให้ไทย เวียดนาม พร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – เวียดนามตอนกลาง เพื่อกระตุ้นตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว พร้อมกันนี้บริษัทพร้อมทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและตัวแทนท่องเที่ยวในการนำเสนอบริการได้ในอนาคตอันใกล้”

เวียดนามและไทย เวียดนาม ได้ร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในประเทศเวียดนามและไทย แต่รวมถึงประเทศในภูมิภาคนี้ด้วย

ไทย เวียดนาม ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ช่วงปลายปีพ.ศ.2557 ตั้งเป้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย สู่สไตล์การปฏิบัติการรูปแบบใหม่ การให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมิตรตามแบบฉบับของคำขวัญของประเทศ “สยามเมืองยิ้ม”

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินงานด้วยสายการบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 24 ลำ ให้บริการทั้งหมด 150 เที่ยวบินต่อวัน โดยมีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสูงถึง 10 ล้านคน ปัจจุบันสายการบินเวียดนามเปิดให้บริการ 28 เส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่

สิงคโปร์ ไทย เกาหลีใต้ ใต้หวันและกัมพูชา

โดยมีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสูงถึง 10 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี เวียดนามแอร์ พร้อมเดินทางขยายเครือข่ายการบินครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงยุโรป ด้วยการเซ็นสัญญากับผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงในการซื้อเครื่องบินที่ทันสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

Ms. Kieu Duong (Amy)

โทร: +84 932 775 066

อีเมล: kieuuong@vietjetair.com

สามารถเยี่ยมชม <http://www.facebook.com/vietjetvietnam> and follow us on Twitter: @Vietjetvietnam